

นั่นคือทำไม นักเสรีนิยม จึง

# ท่านมีสิทธิใช้ชีวิตของท่านตามที่ท่านต้องการ, กำหนดชีวิตของตัวเอง, มีความฝันเป็นของตัวเอง และสามารถทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงได้ มันคืออิสรภาพ, และนั่นคือเรื่องของลัทธิเสรีนิยม

## มีลักษณะเฉพาะของการมีอิสระเสรี

เสรีนิยม หมายถึง อิสระเสรี แต่ มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่ทุกคนจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ ถ้าจะให้ทุกคนมีอิสระเสรี-และไม่เฉพาะผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดเท่านั้น-เราต้องมีกฎเกณฑ์ร่วมกัน นั่นคือทำไมเราจึงมีอิสระเสรีในการแสดงความคิดเห็น, มีโรงเรียนภาคบังคับและตำรวจ, และช่วยกันทำงานตลอดจนช่วยกันจ่ายค่าสวัสดิการต่างๆ แนวคิดของนักเสรีนิยมทั่วไป!

## คำเตือน สำหรับขอบเขตของเสรีภาพ

แนวคิดของนักเสรีนิยมมักจะสร้างความไม่สบายอารมณ์ให้กับพวกที่ต้องการครอบงำอำนาจในการปกครองเสมอ ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีพวกกีดกันเสรีภาพให้เห็นในหลายรูปแบบ: พวกกษัตริย์และขุนนางทั้งหลาย ตามด้วยพวกนาซีและพวกคอมมิวนิสต์ สมัยนี้ ก็เป็นพวกประชานิยมและพวกสุดขั้วหัวรุนแรง ทั่วโลกรวมทั้งสวีเดน ได้เกิดมีปรากฏการณ์ ที่ต่อต้านไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตย, ความรู้ และความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันในสังคม ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องมีการยืนหยัดและแสดงจุดยืนบ้าง จงเลือกการเมืองที่นำไปสู่การมีเสรีภาพที่มากกว่า

## เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเรา

เมื่อโรงเรียนล้มเหลว, และนักเรียนไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขา- เสรีภาพในการสร้างชีวิตของตัวเองก็ลดลง และเมื่อไม่ประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกัน, และเกิดมีช่องว่างมากขึ้น, - ก็จะทำให้มนุษย์เรามีอุปสรรคในการช่วยเหลือตัวเอง ดังนั้น โรงเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกันจึงเป็นเป้าหมายในการทำงานที่สำคัญที่สุดของพรรค Liberal ในการเลือกตั้งปี 2018

**เราตั้งให้โรงเรียนเป็นเป้าหมายแรก,** เพราะการศึกษาทำให้เรามีโอกาสและอิสรภาพ ห้องเรียนจะต้องเป็นสถานที่สำหรับความรู้, สงบ และมีบรรยากาศในการทำงาน

**เราต้องการประเทศสวีเดนที่สามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว,** ที่คนสวีเดนรุ่นใหม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำรงชีวิต และได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถช่วยประเทศชาติได้ ภาษา, งาน และความเท่าเทียมกัน คือหนทางของการเข้าสู่สังคม



**Jan Björklund** หัวหน้าพรรค Liberal วัย 56 ปี, อยู่ที่ Bromma กับภรรยาและบุตรชายสองคน เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, และคิดว่าทุกสิ่งเริ่มจากการมีโรงเรียนที่ดี

**รัฐบาล พรรค Liberal** ต้องการก่อตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ร่วมกับพรรคอื่นๆ ในเครือข่าย: M, C และ KD พรรค Liberal จะไม่มีการร่วมกับรัฐบาลที่มีพรรค Sverigedemokrat เข้าไปมีส่วนในการเมืองของรัฐบาล

**เรานี้แหละคือ พรรค Liberal** ก่อนหน้านี้ เราใช้ชื่อว่า Folkpartiet พรรคนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1934, และเราได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อให้ง่ายขึ้นมาเป็นพรรค Liberal เมื่อปี 2015

**คำเตือน! ความเป็นเสรีนิยม** สามารถทำงานตอบโต้กับพวกประชานิยม, พวกสุดขั้วหัวรุนแรง i และนักสังคมนิยม ความจริง และความเป็นมนุษย์ สามารถจะทำร้ายและลบล้างความเชื่อดีๆและลัทธิประชานิยมได้อย่างมากทีเดียว



## โรงเรียน อันดับแรก

ที่โรงเรียน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับทราบว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้ แต่ทุกวันนี้ นักเรียนทุกๆคนที่จะจบจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีความรู้มากพอที่จะสามารถไปเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ บ่อยครั้งที่ห้องเรียนส่วนใหญ่โกลาหลวุ่นวาย และมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ขาดครูผู้สอน นักเรียนที่จำเป็นต้องมีบรรยากาศการเรียนที่สงบไม่สามารถมีสมาธิได้, ส่วนเด็กที่นำจะไปไม่ได้ไกลก็ไม่ได้งานที่ทำทำให้เขามีความพยายามและความสนใจมากขึ้นเท่าที่ควร เราไม่สามารถปล่อยให้มันไว้แบบนี้

**เวลา และความรู้จริงจะมากขึ้น** ไม่มีทางลัดที่จะไปสู่วิชาความรู้: มันจำเป็นต้องใช้เวลา และผู้สอนที่มีความสามารถ เราต้องการให้มีการให้การศึกษาในวิชาต่างๆ แก่ครูผู้สอนมากขึ้น และมีชั่วโมงเรียนมากขึ้น เด็กทุกคนจะต้องเข้าเรียนเป็นเวลาสิบปี, และเด็กที่จำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านั้นก็จะได้รับ

**ห้องเรียนจะสงบและให้บรรยากาศในการเรียน ความ** วุ่นวายในห้องเรียนจะน้อยลง, ทั้งครูและนักเรียนจะรู้สึกดีขึ้น ให้ความช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ, มีครูที่ชำนาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น และมีการสอนในกลุ่มเล็กๆสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับแบบนั้น และทุกห้องเรียนจะปราศจากโทรศัพท์มือถือ

**ให้กำลังใจครูทั้งหลาย** วิชาชีพครูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก-เงินเดือนครูและสถานะของวิชาชีพต้องสูงขึ้น, และเงื่อนไขการทำงานจะต้องดีขึ้น มีหลายตำแหน่งหน้าที่ และมีโอกาสที่จะก้าวหน้า การศึกษาที่ดีขึ้นกับการมีความรู้ทางการสอน, ความเป็นผู้นำ และการปฏิบัติมากขึ้น

## การอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น

การอพยพเข้า ทำให้ประเทศสวีเดนดีขึ้น, ชาวจีนลดขึ้น, และร่ายวขึ้น ตามกาลเวลาที่ผ่านไป แต่ทุกวันนี้เราจะเห็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม, การว่างงาน และ ความไม่รู้สึกรอบอุ้มใจในเขตชุมชนที่อาศัยอยู่และอาณาบริเวณที่มีปัญหา มีอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง คนสวีเดนรุ่นใหม่จะต้องสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง และได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม และช่วยประเทศชาติได้

**ภาษา กับ งาน** ภาษาเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่สังคมของสวีเดน, เข้าสู่อิสระภาพและการกำหนดชีวิตของตนเอง เราต้องการมีการกำหนดที่ชัดเจน ในการเรียนรู้ภาษาสวีเดนได้อย่างเร็ว การเริ่มงานที่ให้เงินเดือนต่ำกว่าเล็กน้อย และมีกฎเกณฑ์ที่ง่าย ๆ จะทำให้หลายๆคนได้งานแรกทำ

**ความเสมอภาค** เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน เสรีภาพและสิทธิ ที่เท่าเทียมกัน สำหรับผู้หญิงทุกคน ต่อสู้กับการกดขี่ศักดิ์ศรี โดยการให้ความรู้มากขึ้น, ให้ความชัดเจนของกฎหมาย และเข้มงวดกับการลงโทษให้มากขึ้น พวกสุดขั้วหัวรุนแรงทางลัทธิศาสนา และพวกที่ทำตัวเป็นตำรวจที่เอาผิดกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำตัวแหวกประเพณีและธรรมเนียมของตน จะไม่มีที่ยืนในสวีเดนที่ทันสมัย

**ความอบอุ่นใจมากขึ้นในเขตชุมชนที่อยู่อาศัย** เมื่อกลุ่มแก๊งอาชญากรยึดครองถนนและลานเมือง, ชีวิตประจำวันก็ไม่อบอุ่นปลอดภัย เราต้องการมีตำรวจ และยามรักษาความปลอดภัยมากขึ้น, ความช่วยเหลือจากสวัสดิการสังคมที่เร็วขึ้น ตลอดจนงานที่เอาจริงเอาจังกับแก๊งและพวกหัวรุนแรงที่ฝึกฝนกับการทหารและใช้กำลัง

## การเมืองที่เพื่อเสรีภาพมากขึ้น

ตอบรับการเป็นสมาชิกของยุโรป เราจะต้องร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของภูมิอากาศ, อาชญากรรมระดับนานาชาติ และเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเร่ร่อนอพยพ เราต้องร่วมกับอียูและทำงานร่วมกับอียูมากขึ้น

ช่วยผู้อาศัยผู้ช่วยประจำตัว (assistans) สิทธิในการที่จะมีผู้ช่วยประจำตัว ให้โอกาสมนุษย์ที่มีความพิการอย่างมากในการที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ บางครั้งต้องเสียเงินเพื่ออิสรภาพ

มันเป็นเรื่องที่สำคัญกับการให้การศึกษาแก่ตัวเอง, ทำงานหนัก และเป็นเจ้าของกิจการ เราต้องการลดค่าภาษี

**มีเสรีภาพในการเลือกสวัสดิการ คอยเฝ้าสังเกตคุณสมบัติ และถ่วงน้ำหนักการเงินภาษีของเราถูกนำไปใช้,** แต่ไม่ถอนรากถอนโคนการมีความหลากหลายในสังคม

**ปล่อยให้คนสูงอายุตัดสินใจเอง** ให้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ต้องการทำงานให้นานขึ้นถ้าเขาต้องการ มีอีกมากมายที่จะพูดเกี่ยวกับการดูแลคนสูงอายุ มีที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบให้เลือกมากขึ้น



**คำเตือน! ความเป็นเสรีนิยม** สามารถทำงานตอบโต้กับพวกประชานิยม, พวกสุดขั้วหัวรุนแรง และนักสังคมนิยม ความจริง และความเป็นมนุษย์ สามารถจะทำร้ายและลบล้างความเชื่อผิดๆและลัทธิประชานิยมได้อย่างมากทีเดียว